



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

9 มกราคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 9 ม.ค.65 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,511 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,269,550 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,605 ราย รักษาหายสะสม 2,193,867 ราย ยังรักษาอยู่ 53,858 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 12 ราย เสียชีวิตสะสม 21,825 ราย **สถานการณ์ทั่วโลก** มีผู้ติดเชื้อ 305,765,595 ราย เสียชีวิต 5,501,850 ราย รักษาหาย 258,852,273 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ สายพันธุ์โอมิครอนได้แพร่ระบาดไปใน 150 ประเทศ/ดินแดน โดยจำนวนผู้ติดเชื้อ โอมิครอนสะสมรวมกันทั่วโลกพุ่งขึ้นเป็น 552,191 ราย และมีผู้เสียชีวิตรวมกันแล้ว 115 ราย **ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ** เตือนว่าการใช้ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วนซึ่งเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก อาจจะไม่พบ "โอมิครอน" แนะนำผู้ผลิตชุดตรวจหันไปเก็บตัวอย่างจากลำคอร่วมกับ **ซีทีซี** เผยผลการศึกษาชี้ว่า วัคซีนไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค มีประสิทธิภาพในการป้องกันกลุ่มอาการอักเสบหลายระบบในเด็กอายุระหว่าง 12-18 ปี ได้ถึง 91% **เปรู** พบผู้ติดเชื้อ "ฟลูโรนา" เสียชีวิตเป็นรายแรกของประเทศ **FDA** ประกาศร่นระยะเวลาการใช้วัคซีนของโมเดอร์นาเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นในผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป อย่างน้อย 5 เดือน จากเดิมที่กำหนดไว้ 6 เดือน **ผู้เชี่ยวชาญที่อังกฤษ** ชี้ว่ายังไม่จำเป็นต้องฉีดเข็ม 4 เนื่องจากวัคซีนยังมีประสิทธิภาพป้องกันอาการป่วยจากเชื้อโอมิครอน ในกลุ่มผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปได้เป็นอย่างดี **ออสเตรเลีย** มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มทำสถิติสูงสุดที่ 116,025 คน เป็นยอดเกิน 100,000 คนเป็นครั้งแรก

ประเด็นสำคัญ

1. การรับมือกับสถานการณ์การระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ เดลินิวส์) เว็บไซต์ ()

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯ ได้สั่งการเตรียมความพร้อมทรัพยากรสาธารณสุขล่วงหน้าแล้ว ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ เตียง ยาและเวชภัณฑ์ พร้อมกำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานคร คุมเข้มการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขและ ศบค. อย่างเคร่งครัด ขอความร่วมมือให้ประชาชนดูแลตนเองตามมาตรการ UP คัดกรองตนเองด้วย ATK สม่ำเสมอ เชื่อว่าไทยจะควบคุมการแพร่ระบาดระลอกปัจจุบันได้ ส่วนการเข้าประเทศในรูปแบบเฮอร์แดนต์เอนด์ที่ได้รับการอนุมัติแล้วประมาณ 2 แสนราย ส่วนที่เหลือจะทยอยเดินทางเข้าประเทศไทยหลังจากนี้ ซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก จึงเห็นควรตามมติ ศบค. ให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วยังเดินทางเข้ามาได้ตามมาตรการที่กำหนด และตามวันเวลาที่ขออนุมัติจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด เดลินิวส์) เว็บไซต์ ()

- รมช.กลาโหม พร้อมด้วยปลัดกลาโหม ร่วมประชุมกับทุกเหล่าทัพ ตำรวจและ กอ.รมน. ยกระดับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด เตรียมความพร้อม รพ.หลัก รพ.สนาม และศูนย์คัดกรอง สามารถปรับเป็นพื้นที่แยกกักตัวชุมชน และพร้อมเป็น รพ.สนามได้หากจำเป็น พร้อมทั้งเตรียมระบบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้ารับการรักษา และขอให้สนับสนุนจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับพื้นที่ทั้งใน กทม.และจังหวัด เพื่อรองรับสถานการณ์ที่มีแนวโน้มระบาดอย่างรวดเร็วในวงกว้าง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์)

- น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวานิชย์ ส.ส.กทม. โฆษกพรรคเพื่อไทย มีความกังวลเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์การระบาดของภาครัฐ ที่ไม่เท่าทันสถานการณ์ของโรค หากมีการติดเชื้อเป็นวงกว้าง และติดในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับวัคซีน 2 เข็ม อาจจะทำให้สร้างแรงกดดันด้านระบบสาธารณสุขได้ ภาครัฐควรต้องเร่งทำงานเชิงรุกเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ ยา และบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอ เพราะยังพบว่ายังมีประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงชุด ATK ฟรีได้ หรือไม่มีเงินซื้อหน้ากากอนามัยจนต้องซื้อมาใช้ซ้ำ อย่าปล่อยให้สถานการณ์บานปลายแล้วประกาศล็อกดาวน์แบบกะทันหัน จนกระทบเศรษฐกิจปากท้องของคนไทย รัฐบาลไม่ควรนิ่งนอนใจกับเชื้อโอมิครอนดูถูกว่าเป็นสายพันธุ์กระจอก หากกระจอกจริงการเตือนภัยความรุนแรงคงไม่ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 4 รัฐบาลต้องตื่นรู้ เตรียมการ แต่ไม่ตื่นกลัว

-ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่า นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งนอนใจ เพิกเฉยต่อการระบาด ติดตามประเมินผลอยู่เสมอ รัฐบาล ศบค. บุคลากรทางการแพทย์ อสม. รวมถึงภาคสังคม ประชาชน และสื่อมวลชน ต่างร่วมมือกันในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด หวังว่าโฆษกพรรคเพื่อไทย รวมถึงคนเห็นต่างกับรัฐบาล จะหยุดกล่าวหา หยุดซ้ำเติม ให้ประเทศชาติและประชาชนเสียหายไปมากกว่านี้ ควรร่วมมือกันก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้

2. สายพันธุ์โอมิครอน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์)

- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความว่า ขณะนี้โอมิครอนได้ระบาดอยู่ในประเทศไทยและทั่วโลก จำนวนผู้ติดเชื้อที่รายงาน โอมิครอน จะต่ำกว่าความเป็นจริงมากในทุกประเทศ เพราะการตรวจจะเป็นการตรวจเพียงว่าเป็นเชื้อ covid 19 เท่านั้น ไม่ได้แยกสายพันธุ์ ในต่างประเทศบางประเทศที่มีการตรวจเชื้อ covid 19 ด้วยวิธี RT-PCR ตรวจยีนอื่นพบ แต่ตรวจยีน S ไม่พบ ก็ถือว่าเป็นโอมิครอน เพราะการกลายพันธุ์ในยีน S ทำให้ตรวจไม่พบ ดังนั้นขณะนี้การที่บอกว่าตรวจพบ 3,000 รายไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริง ที่มีการระบาดด้วยสายพันธุ์โอมิครอน เพราะมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากกว่าหลายเท่าที่ไม่ได้ตรวจเช่นเดียวกันในเกือบทุกประเทศ ซึ่งขณะนี้เชื่อว่าโอมิครอนได้เข้ามาแทนที่เดลตาเป็นจำนวนมากแล้ว น่าจะเกินร้อยละ 30

3. ฉีดวัคซีนเด็ก**สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด มติชน ไทยโพสต์ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์)**

- น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมพร้อมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กอายุ 5-11 ขวบ ซึ่ง สธ.คาดว่าจะเริ่มฉีดได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเด็กและผู้ปกครอง ขณะนี้ศธ.อยู่ระหว่างการสำรวจความสมัครใจ โดยสถานที่ฉีดจะใช้โรงเรียนเป็นจุดฉีดหลัก ร่วมกับจุดฉีดที่โรงพยาบาล และสำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน สามารถขอสมัครไปฉีดได้ที่สถานพยาบาลที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ ขณะเดียวกัน สธ.ได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง ประสานเครือข่ายโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ให้เตรียมความพร้อมทั้งเตียง ยา วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ รองรับผู้ป่วยกลุ่มเด็กให้มากที่สุด หากเกิดกรณีมีการติดเชื้อจำนวนมาก ทั้งนี้ตามแผนการฉีดวัคซีนเดิมของปี 2564 รัฐบาลตั้งเป้าไว้ที่การฉีดวัคซีนครอบคลุม 70% ของประชากรไทย 70 ล้านคน คิดเป็นจำนวน 50 ล้านคน ใช้วัคซีน 100 ล้านโดส ซึ่งผลการดำเนินการจริง นับถึง 31 ธ.ค.2564 ฉีดวัคซีนทั้งหมด 104.4 ล้านโดส และจัดหาวัคซีนรวม 130.6 ล้านโดส ในปี 2565 รัฐบาลจัดหาวัคซีนจำนวน 120 ล้านโดส เพื่อฉีดเป็นเข็มกระตุ้นให้แก่ประชาชน รวมถึงฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมคือ เด็กอายุ 5-11 ขวบ

4. แท้ฉีดวัคซีน**สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (one 31)**

-ที่ห้างบิ๊กซี สาขาปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ทาง ร.พ.สมุทรปราการได้ตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนให้กับชาวสมุทรปราการที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบของร.พ.สมุทรปราการ และผู้พลัดถิ่น โดยเจ้าหน้าที่เปิดให้บริการตั้งแต่ 8.00 น. มีประชาชนจำนวนมากมายืนรอต่อแถว แน่นบริเวณลานจอดรถ เจ้าหน้าที่ต้องออกมาประชาสัมพันธ์ให้ช่วยเว้นระยะห่าง ซึ่งบางคนมารอรับบัตรคิวตั้งแต่ช่วงตี 4 และเกิดเหตุวุ่นวายจากความไม่พอใจ เมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งว่าบัตรคิวหมด ผอ.ร.พ.สมุทรปราการ จึงได้เพิ่มบัตรคิวจาก 2,000 คนเป็น 4,000 คน ทำให้แพทย์และพยาบาลต้องทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้ประชาชนกว่า 4 พันคนได้รับการฉีดวัคซีน

5. ผลข้างเคียงจากวัคซีน**สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ไทยรัฐออนไลน์)**

-กรณี น.ส.มณัญญา พนักงานขายรถในตัวเมืองภูเก็ต ที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา เข็มที่ 3 แล้วมีอาการผื่นม่วงรุนแรง แต่ยังไม่ได้รับการเยียวยาใดๆ ล่าสุด น.ส.มณัญญากล่าวว่า ได้รับการติดต่อจาก สธ.ว่าจะได้รับเงินเยียวยา 1 แสนบาท และยังคงต้องรักษาอย่างต่อเนื่องทั้งที่ รพ.ศิริราช ควบคู่ไปกับที่โรงพยาบาลในพื้นที่ ตอนนี้สบายใจขึ้น และหลังจากที่ไปพบกับทีมแพทย์รู้สึกอุ่นใจเมื่อได้รับทราบแนวทางการรักษา ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี หรือว่าอาจมากกว่านั้น หวังว่าผมจะขึ้นเหมือนเดิม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์.(brighttv)

-คลิปสาวตั้งคำถามเกิดอะไรขึ้นกับร่างกาย หลังจากไปบูสค์วัคซีนเข็ม 3 ก็มีเลือดออกจมูกทุกวัน ก่อนหน้านั้นแพ้วัคซีนเกือบตาย ด้านหมอบชี้แจงเป็นอาการปกติของผลข้างเคียง ไม่มียารักษาให้หาย

6.เปรูเหยื่อฟลูโรนาดับรายแรก**สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน สยามกีฬา)**

- กระทรวงสาธารณสุขเปรู แถลงว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กับไข้หวัดใหญ่พร้อมกัน ที่เรียกว่า "ฟลูโรนา" เสียชีวิตเป็นรายแรกของประเทศ โดยเป็นผู้ป่วย อายุ 87 ปี ที่มีโรคประจำตัว และยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด โดยผู้ป่วยอีก 2 รายรายหนึ่งนั้นยังเป็นผู้เยาว์ และอีกรายมีอายุ 40 ปี ซึ่งทั้งสองฉีดวัคซีนโควิดครบโดสแล้ว โดยผู้ติดเชื้อกลุ่มนี้มีอาการไอ เจ็บคอ และมีไข้ เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพิจารณา เพราะขณะนี้มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอช 3 เอ็น 2 ในพื้นที่ป่าของประเทศ พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด และวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพราะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตลงได้

7. ตามต่างชาติติดโควิด**สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ มติชน ไทยรัฐ) เว็บไซต์(สยามรัฐ ntiontv.)**

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

- ตำรวจท่องเที่ยวตรวจตราตามนักท่องเที่ยวที่พบเชื้อโควิด ขณะนี้พบนักท่องเที่ยวทั้ง 6 รายแล้ว ซึ่งได้ประสานสาธารณสุข อ.เกาะช้าง ให้มารับตัวไปทำการรักษา ทั้งหมดยืนยันไม่ได้หลบหนีแต่ไม่รู้ติดเชื้อ เนื่องจากไม่ได้รับการแจ้งผลตรวจ

8. ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ผิดวิธี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์.(ข่าวสด)

-ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ ประเด็นเรื่อง ใช้ "สเปรย์แอลกอฮอล์" ผิดวิธี เสี่ยงเป็นโรคโอดจามเรื้อรัง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมอนามัย พบว่าเป็นข้อมูลจริง หากใช้ "สเปรย์แอลกอฮอล์" ที่มีส่วนผสมของเมทิลแอลกอฮอล์ จะเกิดพิษต่อร่างกายรุนแรงมาก สามารถดูดซึมได้ทางผิวหนังและลมหายใจ โดยประชาชนสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th

9. สถานการณ์ต่างจังหวัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ แนวหน้า ข่าวสด ไทยโพสต์ เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ แนวหน้า)

-แพรว เจอโอมิครอนคนแรก เป็นหญิง อายุ 44 ปี เคยทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านแห่งหนึ่งในพัทยา ฉีดวัคซีนสูตรไขว้แล้ว 2 เข็ม **สงขลา** ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่มขึ้น 100 ราย โดยเฉพาะใน ต.วัดจันทร์ อ.สติงพระ ที่พบผู้ติดเชื้อโอมิครอน ซึ่งเดินทางมาจาก จ.ภูเก็ต มีกลุ่มสัมผัสเสี่ยง 100 กว่าราย **ขอนแก่น** เปิด รพ.สนามเพิ่ม 3 แห่ง และห้ามขายเหล้าถึง 17 มค. **ลำปาง** พบว่ามียอดผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่วันละเกือบ 100 ราย คลัสเตอร์งานบุญ-หมูกระทะ **สระแก้ว** พบผู้ติดเชื้อใหม่ 51 คน ใน 7 อำเภอ สูงสุดที่ อ.อรัญประเทศ 12 คน และเป็นผู้ป่วยยืนยันเพิ่มจาก 2 คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์งานศพ และคลัสเตอร์สังสรรค์ พร้อม เปิด รพ.สนาม 4 แห่ง **ชัยภูมิ** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 40 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน 13 คน กระจายอยู่ใน 13 อำเภอ **อุบลราชธานี** ออกประกาศขอความร่วมมืองดออกจากบ้าน เว้นแต่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ ระหว่างเวลา 23.00-04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. เป็นต้นไป

มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ ไทยรัฐ ผู้จัดการ แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก สำนักข่าวอิศรา tnn.thailandworkpointtoday.com, sonthitalk.com)

- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งศบค. ประกาศมาตรการคุมโรค ระงับลงทะเบียนเข้าราชอาณาจักร ยกเว้นภูเก็ตและพื้นที่แซนด์บ็อกซ์อีก 3 จังหวัดเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน รองรับช่วยเหลือประชาชน ปรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง พร้อมออกประกาศ 6 ข้อกำหนดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และโอมิครอนระลอกใหม่ปี 2565 มีผล 9 ม.ค. เป็นต้นไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)

-กรมสุขภาพจิต ร่วมกับกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดระบบแจ้งการส่งต่อเด็กพิเศษและครอบครัว เข้ารับการรักษาที่สถาบันราชานุกูล หากตรวจเชื้อด้วยตัวเองแล้วพบผลเป็นบวก ผ่านสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชม.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน)

- ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า อยากให้ทุกภาคส่วนกลับมาเข้มข้นในการป้องกัน อาทิ การเร่งฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้กับประชาชน ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มีความเข้มงวดอยู่แล้ว โดยให้พนักงานตรวจเอทีเคก่อนเข้าทำงาน และเอกชนบางส่วนส่งขยายเวลาทำงานที่บ้าน รวมทั้งได้เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (บับเบิล แอนด์ ซิล) มากใช้ในโรงงาน และสถานประกอบการอย่างเข้มข้นอีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน เดลินิวส์) เว็บไซต์.(โพสต์ทูเดย์ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก ประชาชาติธุรกิจ สำนักข่าวอิศรา จส.100)

-กทม. ออกประกาศให้สถาบันนันทวิทยา ขยายอาหาร-นึ่งต้มสุราได้ไม่เกิน 21.00 น. และได้เปิดช่องทางการแจ้งข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาที่เหมาะสมโดยเร็วและปลอดภัย ทางสายด่วน สปสช. 1330 กด 14 สายด่วนศูนย์เฝ้าระวัง สำนักการแพทย์ โทร. 1669 และไลน์ @BKKCOVID19CONNECT

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยโพสต์)

- ปลัด กทม. ตรวจความพร้อมการเปิดศูนย์พักคอย Community Isolation ที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยเกียกกาย เขตดุสิต ซึ่ง กทม.ได้เตรียมความพร้อมศูนย์พักคอย 41 แห่ง รวม 5,158 เตียง ที่พร้อมเปิดให้บริการรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด วันที่ 9 ม.ค. โดยที่ศูนย์แห่งนี้จะรับเฉพาะเด็กอายุ 5-12 ปี จำนวนทั้งสิ้น 52 คน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7,acnews)

- สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้เผยแพร่พร้อมระบุข้อความว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 5 แชนโดส ที่รัฐบาลจีนบริจาคเพิ่มให้รัฐบาลไทยได้นำส่งมาถึงกรุงเทพฯ เป็นการเรียบร้อย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด)

- เกาะสมุย ยันพร้อมเปิดแซนด์บ็อก เตรียมโรงแรม 7 แห่ง รวม 500 เตียง รับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ติดโควิด ย้ำปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเคร่งครัด

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ	
<p>รางวัล "ชัยชนะนเรนทร" ประจำปี 2564 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ acnews</p> <p>- ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผย ปี 2564 มีผู้ที่มีผลงานด้านการสาธารณสุข ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการสาธารณสุขในระดับชาติ/นานาชาติ ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยชนะนเรนทร จำนวน 5 ราย ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย 1.ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริหาร 2.นายแพทย์สมจิตต์ ชี้เจริญ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริการ 3.แพทย์หญิงนงมล สวรรค์ปัญญาเลิศ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทวิชาการ 4.นายสมร สอนจันทร์ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทผู้นำชุมชน 5.นายณัฐิต แสงเทียนท์ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทประชาชน</p>	-
<p>บัตรทองเริ่มพอกเลือดฟรี 1 ก.พ. สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด</p> <p>-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กท. มอบนโยบายว่าประชาชนทุกกลุ่มต้องมีหลักประกันสุขภาพเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียม ต้องไม่ให้ภาระค่ารักษาพยาบาลจากความเจ็บป่วยสร้างปัญหาภาวะล้มละลายในครัวเรือนของประชาชน ล่าสุด บอร์ด สปสช. ที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. เป็นประธานได้เห็นชอบข้อเสนอการช่วยเหลือค่าบริการล้างไตด้วยวิธีพอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม แก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ไม่สมัครใจรับบริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2565 เป็นต้นไป</p>	
<p>เตือนพ่อแม่พาลูกเที่ยวงานวันเด็ก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือผู้ประกอบการสถานที่ที่จะพาครอบครัวไปร่วมกิจกรรมวันเด็ก โดยคำนึงถึงสถานที่จัดงาน ที่อยู่ในพื้นที่เปิดโล่ง ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนแออัด และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ลงทะเบียนระบบไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการ ยึดหลักการป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)</p>	
<p>แนะเด็กไทยกินผลไม้หลากสี ปลา และไข่ เพื่อบำรุงสายตา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, thejournalistclub, ChiangmaiNews, thailandplus)</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำ เด็กไทยเลือกกินอาหารประเภทพืชผักผลไม้หลากสี ปลา และไข่ เพื่อบำรุงสายตา ป้องกันการเสื่อมประสิทธิภาพของดวงตา จัดแสงให้เพียงพอต่อการทำกิจกรรมของเด็กในบ้าน โดยยึดหลักปฏิบัติ 20-20-20 คือ ทุก ๆ 20 นาที ให้พักสายตา 20 วินาที และมองไกล ๆ ไปยังสิ่งที่อยู่ไกลกว่า 20 ฟุต หรือ 6 เมตร</p>	
<p>แปรรูปกระท่อมสร้างเงิน รักษาโรค สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>-นายสัมพันธ์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค พปชร. เผย ตามประกาศกระทรวง สธ. (ฉบับที่ 430) พ.ศ. 2564 ออกตามความใน พรบ. อาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ทำให้สามารถนำพืชกระท่อมมาประกอบอาหารและแปรรูปจำหน่ายได้ แต่ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจาก อย.ก่อน จึงเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมการแปรรูปกระท่อม ใน 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และ2.กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เกิดผลดีต่อวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ยกกระดับเศรษฐกิจชุมชน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปส่งเสริมให้ความรู้ในการแปรรูป</p>	
<p>เตือน ศิลปิน ระวังมะเร็ง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (amarintv, ch7, newstv, nationtv, mcof, thailandplus)</p> <p>-นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผย จากข่าวใช้ศิลปินบำบัด เพื่อรักษาโรคมะเร็งและโรคเกี่ยวกับเส้นประสาท อ้างสรรพคุณ ในการดูดพิษออกจากร่างกาย กำจัดเนื้องอกมะเร็งภายใน 10 วัน ยังไม่มีงานวิจัยรองรับ อาจทำให้เสียโอกาสทางการรักษา ควรรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันก่อน หากสนใจการแพทย์แผนไทยฯ หรือสมุนไพร ควรปรึกษาหมอแผนปัจจุบัน และคลินิกแพทย์แผนไทยของรัฐทั่วประเทศ ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5678 หรือ https://www.facebook.com/dtam.moph และ line@DTAM</p>	